

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC NGÀY HỘI LỄ

Năm học 2023 - 2024

Căn cứ Công văn số 1507/KH-GDĐT-MN ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch năm học 2023-2024 của bậc học mầm non quận Tân Bình.

- Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và tình hình thực tế của nhà trường, trường Mầm non Thiên Thần Nhỏ xây dựng kế hoạch tổ chức các ngày Hội Lễ trong năm học 2023-2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Tổ chức các ngày hội, ngày lễ là một hoạt động giáo dục cần thiết trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non, đáp ứng nhu cầu xúc cảm, giao lưu và là một trong những hoạt động giáo dục hấp dẫn. Việc tổ chức ngày hội, ngày lễ được coi là một trong những phương tiện giáo dục nhiều mặt cho trẻ ở trường mầm non và cũng là một trong những nội dung đổi mới chương trình giáo dục mầm non hiện nay.

- Trẻ có khái niệm về một số ngày hội, ngày lễ gần gũi và thể hiện tình cảm thái độ của mình với các ngày đó.

- Thông qua hoạt động nghệ thuật trong các ngày hội, ngày lễ, trẻ được ôn luyện, củng cố các nội dung đã học.

- Việc thể hiện các tiết mục văn nghệ theo chủ đề mang tính giáo dục cao, trong đó giáo dục trẻ tình cảm đạo đức, tình yêu quê hương đất nước, lòng biết ơn và yêu mến những người đã quan tâm chăm sóc trẻ.

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC CÁC HỘI, NGÀY LỄ TRONG NĂM HỌC

1. Ngày Hội bé đến trường: là ngày bắt đầu một năm học mới, vì vậy cần chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để tổ chức “ngày Hội toàn dân đưa trẻ đến trường” sao cho thật trang trọng, mang không khí vui tươi, phấn khởi, tạo tâm thế sẵn sàng bước vào năm học mới cho các cô và trẻ trong trường, đồng thời thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ mầm non;(ngày 5/09/2023).

2. Bé vui Tết Trung thu: là ngày dành riêng cho các cháu thiếu niên, nhi đồng. Tết Trung thu được tổ chức vào ngày rằm tháng tám âm lịch. khắp nơi trong sân trường trở nên rộn ràng hơn với những chiếc lồng đèn rực rỡ sắc màu. Có thể giới thiệu cho trẻ về thời tiết mùa thu, về ông trăng, chú cuội, chị Hằng; về các phong tục rước đèn, đón trăng, phá cỗ, hát múa, chơi trò chơi dân gian ...(dự kiến chiều thứ Sáu ngày 29/09/2023).

3. Lễ hội hóa trang Halloween: Halloween được tổ chức hằng năm vào ngày cuối cùng của tháng 10. Ngoài một số hình ảnh trang trí phổ biến như bí ngô, phù thủy, mèo đen, chim cú mèo, nhện ... thì lễ hội hoá trang là hoạt động thu hút sự quan tâm của nhiều trẻ nhất, trẻ sẽ hóa trang thành những nhân vật đáng sợ hoặc bất kỳ nhân vật

nào mà chúng thích (Spider man, công chúa Elsa, cô phù thủy nhỏ...), sau đó tới từng lớp gõ cửa để nhận lời chúc và kẹo từ các cô; (dự kiến ngày thứ Ba 31/10/2023).

4. Bé chúc tết các cô nhân Ngày nhà giáo Việt nam 20/11: giáo dục cho trẻ biết ý nghĩa của ngày nhà giáo Việt Nam, truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam đối với thầy cô giáo. Giới thiệu công việc của các cô, chú ý giáo dục trẻ tình cảm yêu mến, biết ơn thầy cô giáo, thể hiện tình cảm của mình đối với các cô bằng cách tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, vẽ tranh, làm thiệp tặng cô giáo của mình...(dự kiến ngày thứ Sáu 20/11/2023).

5. Chúc mừng Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt nam 22/12: giới thiệu cho trẻ biết được ý nghĩa của ngày hội Quốc phòng toàn dân, trẻ biết được nhờ có các chú Bộ đội không quản ngại khó khăn, vất vả canh giữ biên cương, hải đảo... để đem lại sự bình yên và hạnh phúc cho mọi gia đình. Trẻ biết kính yêu và thể hiện tình cảm của mình bằng cách viết thư cảm ơn, biểu diễn các tiết mục văn nghệ để tặng các chú bộ đội...(dự kiến ngày thứ Sáu 22/12/2023).

6. Lễ hội Noel: những cây thông, vòng hoa Noel với nhiều hình thức trang trí khác nhau gửi gắm nhiều thông điệp và mơ ước cũng được cô và các cháu chuẩn bị kỹ càng xung quanh lớp và sân trường. Để trẻ có một ngày Giáng sinh vui vẻ, trường tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, múa hát và không thể thiếu phần trao quà của “ông già Noel”. Thông qua lễ hội Noel, trẻ được trải nghiệm nét hiện đại của văn hóa phương Tây đồng thời nhận biết được hình ảnh, con vật, bài hát đặc trưng của Noel qua hoạt động giao lưu bằng Tiếng Anh, làm thiệp chúc, trang trí Noel cùng cô và các bạn; (dự kiến ngày thứ hai 25/12/2023).

7. Mừng tết Nguyên đán 2024 với chủ đề “Phiên chợ Tết”: là tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, được tổ chức vào ngày cuối cùng trẻ ở trường, trước khi nghỉ Tết âm lịch, tập trung vào chủ đề Mùa xuân. Tổ chức cho trẻ mừng xuân, đón tết với tâm trạng vui tươi; trẻ cảm nhận được tiết trời mùa xuân, không khí trong lành, hoa quả mùa xuân; giới thiệu cho trẻ những phong tục tập quán tốt đẹp trong ngày Tết: mặc quần áo đẹp đi chúc tuổi ông bà, cha mẹ, người thân; tổ chức các trò chơi dân gian; trang trí hoa mai, hoa đào, tái hiện lại khung cảnh chợ tết ...

8. Chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 - Ngày của yêu thương: tổ chức những hoạt động cho trẻ tham gia, qua đó giúp trẻ cảm nhận được hơi ấm tình yêu thương các cô dành cho các bé cũng như của các bé dành cho cô giáo yêu mến của mình! Hôm đó trẻ được nghe cô giáo kể chuyện, đọc thơ và giải thích ý nghĩa của ngày 8/3; trẻ sẽ tự tay làm những món quà tặng cho bà, cho mẹ, cho cô (vẽ tranh, cắm hoa, viết thiệp, gói quà...) thông qua đó giáo dục trẻ lòng biết ơn, tình cảm của mình với bà, mẹ và cô giáo.(dự kiến ngày thứ Sáu 08/03/2024).

9. Giỗ tổ Hùng Vương: là một hoạt động lễ hội lớn nhằm tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các vua Hùng, những vị vua đầu tiên của dân tộc. Giỗ tổ Hùng Vương không chỉ là một trong những ngày lễ trọng đại của dân tộc mà đây còn là dịp để con cháu bày tỏ lòng biết ơn với các vị vua Hùng có công xây dựng và bảo vệ đất nước. Lễ được tổ chức hằng năm vào ngày 10/3 âm lịch. Vì ý nghĩa đặc biệt của ngày giỗ tổ Hùng Vương nên những nghi thức được tiến hành khá cầu kì, trang trọng; trang trí thêm cờ xí, phẩm vật tế lễ như hoa quả, bánh chưng, bánh giầy, xôi, chè ...(dự kiến ngày thứ Năm 18/4/2024).

10. Chúc mừng Ngày của mẹ - Mother's day: được tổ chức hàng năm trên thế giới vào ngày Chủ Nhật thứ hai của tháng Năm. Do trùng vào ngày nghỉ học nên trẻ sẽ chuẩn bị những món quà đặc biệt dành tặng cho mẹ ngay từ ngày thứ Sáu 08/05/2024 (trước 2 ngày) (dự kiến ngày thứ Sáu 10/5/2024).. Hoạt động này giúp trẻ tăng thêm tình cảm thân thiết trong gia đình và yêu kính mẹ cha. Trẻ sẽ có những hoạt động để bày tỏ lòng biết ơn gửi đến mẹ của mình. Với những câu chúc chân thành, những món quà tặng đơn sơ đầy ý nghĩa thể hiện mong ước Mẹ luôn được vui vẻ và hạnh phúc!

11. Kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ 19/5: Tổ chức lễ kỷ niệm với hình thức sinh động, những tiết mục văn nghệ, nghệ thuật có nội dung thiết thực. Giới thiệu về quê hương của Bác, về thủ đô Hà Nội, nơi Bác đã sống và làm việc. Giáo dục cho trẻ lòng biết ơn và lòng kính yêu Bác Hồ, tình cảm yêu mến thủ đô Hà Nội.

12. Tổng kết, phát thưởng năm học 2023-2024 và ra trường cho các cháu lớp Lá kết hợp chúc mừng Tết Thiếu nhi 01/6 (dự kiến ngày thứ Sáu 31/5/2024). Là ngày hội của thiếu nhi và lễ ra trường của các cháu mẫu giáo lớn: Tổ chức ngày 1/6 với nội dung giáo dục đoàn kết với các bạn thiếu nhi quốc tế. Nhân dịp này có thể tổ chức ngày ra trường của các cháu mẫu giáo lớn. Cần tổ chức nhẹ nhàng, ngắn gọn tạo cho trẻ một tâm trạng thoải mái, để lại cho trẻ những ấn tượng tốt đẹp, lưu luyến về trường/lớp mầm non của mình.

13. Chúc mừng Ngày của cha - Father's Day (dự kiến ngày thứ Sáu 14/6/2024): được tổ chức hàng năm trên thế giới vào ngày Chủ nhật thứ ba của tháng Sáu. Vì thứ Bảy, Chủ nhật nghỉ, nên nhà trường tổ chức trước 2 ngày - thứ Sáu 12/6/2024). Các bé cùng và người thân lắng nghe những câu chuyện xúc động về tình cảm gia đình, cùng nhau cảm nhận dư âm sâu lắng ý nghĩa của riêng mỗi câu chuyện. Trong lớp, các bé tự tay chuẩn bị những món quà bất ngờ dành cho cha của mình, từ tấm thiệp chúc mừng, khung ảnh hay chiếc cà vạt thủ công... rất bình dị, đơn sơ, nhưng đối với các ông bố, đó thực sự là những tình cảm yêu thương không nói nên lời...

III. KẾ HOẠCH VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC

Ngày tháng	Nội dung	Ghi chú
05/09/2023	- Ngày Hội bé đến trường	
29/09/2023	- Ngày tết Trung thu với chủ đề “Bé vui Trung thu”	- Tổ chức chung tại trường
31/10/2023	- Ngày Halloween với chủ đề “Bữa tiệc phù thủy”	- Tổ chức chung tại trường và hoạt động trong lớp
20/11/2023	- Ngày Nhà giáo Việt Nam với chủ đề “Bé chúc tết các cô”	- Tổ chức chung tại trường và hoạt động trong lớp
22/12/2023	- Ngày thành lập QĐND Việt Nam	- Tổ chức hoạt động tại lớp
25/12/2023	- Lễ hội Noel	- Tổ chức chung tại trường và hoạt động trong lớp
Theo KH của Sở, Phòng	- Mừng tết Nguyên Đán 2024 với chủ đề “Phiên chợ tết”	- Tổ chức chung tại trường và hoạt động trong lớp
08/03/2024	- Chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 - Ngày của yêu thương	- Tổ chức hoạt động tại lớp

18/04/2024	- Giỗ tổ Hùng Vương	- Tổ chức chung tại trường
10/05/2024	- Chúc mừng Ngày của mẹ	Tổ chức các hoạt động trong lớp
17/05/2024	- Kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ	
31/05/2024	- Tổng kết, phát thưởng năm học 2023-2024 và ra trường cho các cháu lớp Lá kết hợp chúc mừng Tết Thiếu nhi 01/6.	
14/06/2024	- Chúc mừng Ngày của cha	- Tổ chức hoạt động tại lớp

Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động Lễ Hội trong năm học 2023-2024 của trường Mầm non Thiên Thần Nhỏ, đề nghị đội ngũ CBQL-GV-NV nghiên cứu và phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;
- BGH, các lớp, bộ phận;
- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Lan